

ความที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง
กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๙
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามที่ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุน
นโยบาย Thailand 4.0 ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ
เอกสารเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่การเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง
ต่อคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมามีการจัดทำเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง การส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ไม่ครบถ้วน การไม่ใช่แบบฟอร์ม (Template) ซึ่งเป็นปัจจุบันใน Web site ของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี การแต่งตั้งผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและชี้มูลการกระทำความผิด
ขององค์กรอิสระ หรือการเสนอแต่งตั้งผู้ที่มีประวัติ หรือเคยมีประวัติการถูกดำเนินคดี หรือศาล
มีคำพิพากษาลงโทษหรือเคยมีคำพิพากษาลงโทษ อันอาจเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจไม่สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณา
ความจำเป็นและความเหมาะสมในการแต่งตั้งบุคคล ดังนั้น เพื่อให้การเสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอชักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเสนอเรื่องแต่งตั้งประเภทต่าง ๆ ดังนี้

๑. การปรับปรุงแบบฟอร์ม (Template) การแต่งตั้ง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุง Template การแต่งตั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
โดยได้เพิ่มประเด็นต่าง ๆ คือ

๑.๑ การให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องตรวจสอบประวัติ
การกระทำความผิดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

๑.๒ การถูกดำเนินคดีหรือเคยถูกดำเนินคดีของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

/๑.๓ การอยู่...

๑.๓ การอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือชี้มูลการกระทำผิดขององค์กระอิสระ
๑.๔ การเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่สอดคล้อง
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๑.๕ การติดภาพถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งบนแบบสรุปประวัติ
๒. การระบุคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด
การแต่งตั้งกรรมการบางประเภท กฎหมายจัดตั้งเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได้มีการ
กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งว่า ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ดังนั้น ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องระบุความรู้
ความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี
โดยที่การแต่งตั้งกรรมการบางประเภท กฎหมายจัดตั้งกำหนดให้มีขั้นตอน
การสรรหา และวิธีการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ขอให้
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องประสานการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไปยัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล่วงหน้าก่อนการเสนอเรื่อง โดยการส่งข้อมูลของเรื่องที่เสนอ
ที่ cmt@soc.go.th เพื่อให้การเสนอเรื่องเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ(อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๓ (อัญชลี)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cmt@soc.go.th

www.soc.go.th

<https://bit.ly/2HvK9nt>



หมายเหตุ รong นรม. รัฐ-นร. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กระทรวง : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ